

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การดำเนินธุรกิจที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากธุรกิจขนาดเล็กกลายเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งจากการขยายตัวของธุรกิจดังกล่าวทำให้เกิดความต้องการในการระดมเงินทุนมากขึ้น สำหรับวิธีที่ปฏิบัติในการระดมทุนของธุรกิจขนาดใหญ่คือ การนำธุรกิจไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อจะทำให้การระดมทุนง่ายขึ้น หาแหล่งเงินกู้ง่ายขึ้น และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2548 บริษัทที่ได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์มีจำนวนทั้งสิ้น 454 บริษัท (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548:ออนไลน์) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจเพื่อให้เกิดการสะท้อนภาพธุรกิจที่ชัดเจน ตรงตามมาตรฐานสากลและสามารถเปรียบเทียบได้ จึงได้แบ่งการจัดหมวดหมู่ของโครงสร้างทางกลุ่มอุตสาหกรรมเป็น 8 กลุ่มหลัก และมีหมวดธุรกิจย่อยภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมแต่ละประเภทจำนวน 29 หมวด (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548) กลุ่มอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกันจากลักษณะของการดำเนินธุรกิจ และจากความแตกต่างดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อตัวเลขในงบการเงินที่นักลงทุนนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งการไม่ได้พิจารณาถึงความแตกต่างของกลุ่มอุตสาหกรรมว่ามีผลกระทบต่อตัวเลขในงบการเงิน โดยเฉพาะการพิจารณาข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินแล้วนำมาเปรียบเทียบและตัดสินใจอาจทำให้เกิดการตัดสินใจผิดพลาดในการลงทุนได้ อัตราส่วนทางการเงินที่นำมาใช้เป็นหลักในการประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุนจะพิจารณาจากผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ซึ่งข้อมูลผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นจะมีองค์ประกอบสำคัญคือ องค์ประกอบด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (อัตรากำไรสุทธิ) องค์ประกอบด้านประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์) และองค์ประกอบด้านโครงสร้างทางการเงิน (ตัวทวีของส่วนของผู้ถือหุ้น)

การศึกษาตัวแปรกำหนดผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) โดยพิจารณาตามกลุ่มอุตสาหกรรม จะทำให้ทราบถึงความแตกต่างของความสัมพันธ์ของตัวแปรอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น กับตัวแปรกำหนดผลตอบแทนนี้ แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ข้อมูลความแตกต่างนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อตัดสินใจบริหารองค์กรได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ทำให้ทราบตัวแปรที่มีผลต่อผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ผู้ลงทุนและบุคคลทั่วไปสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ และนำข้อมูลไปใช้ทำการศึกษาและวิจัยต่อไปในอนาคต

นิยามศัพท์

ตัวแปรที่มีผลต่อผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง อัตราส่วนกำไรสุทธิ อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม และตัวทวีของส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตรากำไรสุทธิ (Profit Margin) หมายถึง อัตราส่วนทางการเงินที่คำนวณโดยนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีหารด้วยยอดขายสุทธิ

อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม (Asset Turnover) หมายถึง อัตราส่วนทางการเงินที่คำนวณโดยนำยอดขายสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวม

ตัวทวีของส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Multiplier) หมายถึง อัตราส่วนทางการเงินที่คำนวณโดยนำสินทรัพย์รวมหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) หมายถึง อัตราส่วนทางการเงินที่คำนวณโดยนำกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดความสามารถในการทำกำไรของผู้ถือหุ้น

กลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง ลักษณะของธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน

ลิขสิทธิ์ © by Chang Mai University
All rights reserved